



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
28 พฤษภาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 27 พ.ค. ผู้ป่วยรายใหม่ 3,323 ราย อยู่อันดับที่ 84 ของโลก แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ 2,083 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 21 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ 1,219 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 141,354 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 47 ราย สะสม 920 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,063 ราย ยังรักษาอยู่ 46,469 ราย เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 1,201 ราย ในจำนวนนี้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 399 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 169,599,429 ราย เสียชีวิต 3,523,238 ราย รักษาหาย 151,320,566 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ WHO เลื่อนรับรองวัคซีนซิโนแวค ขอข้อมูลเพิ่มเติมด้านการผลิต มาเลเซีย พบผู้ป่วยใหม่อีก 7,478 ราย เดือน 2 สัปดาห์ข้างหน้าสถานการณ์จะยิ่งรุนแรง ขอให้ประชาชนอยู่บ้าน เบลเยี่ยม ระบุใช้วัคซีนโควิด 19 ของจอห์นสัน แอนด์จอห์นสันกับคนอายุต่ำกว่า 41 ปี ชั่วคราวเนื่องจากพบผู้หญิงเสียชีวิตจากอาการข้างเคียงร้ายแรงหลังรับวัคซีน อินโดนีเซีย แจง 27 รายที่เสียชีวิตเพราะโควิด-โรคประจำตัว ไม่เกี่ยวกับฉีดวัคซีนซิโนแวค ม.แสตมฟอร์ด นักวิจัยเผยผลการศึกษาพบ 73% ของผู้ที่หายป่วยจากโควิด 19 ยังคงแสดงอาการระยะยาว แต่ไม่สามารถแพร่เชื้อได้ ฮองกง ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เสนอรัฐบาล จำกัดวัคซีนโควิด 19 ที่ไม่ได้ใช้และใกล้จะหมดอายุให้ประเทศอื่นๆ อินเดีย พบผู้ติดเชื้อรายต่อราย 1.17 หมื่นราย สหรัฐฯ กัดคั้น WHO หาดันกำเนิดของไวรัสโคโรนา ญี่ปุ่น แพทย์เตือนการจัดโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวอาจทำให้เกิดสายพันธุ์โอลิมปิก

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.ชะลอหมอมพร้อม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, บางกอกทูเดย์) เว็บไซต์ (มติชน, thestandard, topnews, thebangkokinsight, thaiPBS)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. ระบุ ไม่เห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนไปมาโดยเฉพาะการสื่อสารกับประชาชน แต่เข้าใจว่าเป็นการปรับเรื่องของการลงทะเบียนฉีดวัคซีน ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้ว โดยเฉพาะผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและ 7 กลุ่มเสี่ยง ยังสามารถลงทะเบียนได้จนถึง 30 พ.ค. และทุกคนต้องได้ฉีดวัคซีนตามที่นัดหมายไว้ทุก ทั้งนี้ อยากรให้ศบค.ชี้แจงสังคมให้ชัดเจนว่าเปลี่ยนการลงทะเบียนอย่างไร และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร ซึ่งต้องไม่กระทบกับ 2 กลุ่มที่ลงทะเบียนในหมอมพร้อมก่อนหน้านี้ ต้องยอมรับว่าบางจังหวัดยังไม่มีแพลตฟอร์มรองรับการลงทะเบียน โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลทั่วไป และยืนยันว่าการชะลอการลงทะเบียนในหมอมพร้อมไม่เกี่ยวกับวัคซีนไม่เพียงพอ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, เดลินิวส์, newtv, thebangkokinsight, innnews, pptvhd36, สำนักข่าวไทย, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-หลังบันทึกเทปก่อวาศีรวาท พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ได้หารือร่วมกับครม.บางส่วนในประเด็นการปรับแผนการกระจายวัคซีนให้เหมาะสมกับการแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่ หลังนายกฯ สั่งชะลอการใช้แอปฯ หมอมพร้อม

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า ยังไม่มีการยกเลิกระบบ ทั้งนี้ หลังได้รับการฉีดวัคซีนแล้วต้องลงทะเบียนในระบบหมอมพร้อมเพื่อประเมินอาการข้างเคียงหลังฉีด และออกใบรับรองการฉีด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ

-รพ.สนามธรรมศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊ก ยุติคอลเซ็นเตอร์จองฉีดวัคซีน เนื่องจากไม่สามารถอัปเดตข้อมูลการจองผ่าน คอลเซ็นเตอร์ขึ้นแอปฯ หมอมพร้อมได้ และไม่แน่ใจว่า 57,500 รายที่ลงทะเบียนหมอมพร้อมจะได้ฉีดหรือไม่ หากไม่ได้หวังคำขอโทษและคำชี้แจงจากรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-นพ.วรรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี เผย ระบบหมอมพร้อมไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์ในประเทศขณะนี้ เนื่องจากเป็นระบบรวมศูนย์อำนาจที่ส่วนกลางไม่เหมาะต่อการบริการคนทั้งประเทศ ยังมีตัวแปรคือการระมัดระวังมาก ในพื้นที่สีแดงเข้ม ทำให้การกระจายวัคซีนต้องปรับตามสถานการณ์ มีผลต่อการลงทะเบียนผ่านระบบหมอมพร้อม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-เฟซบุ๊กเพจ Gossipสาสุข โพสต์ข้อความระบุ แอปฯ หมอมพร้อม ตอนแรกมีผู้เสนอตัวหลายราย อาทิ บริษัทไอทียักษ์ใหญ่ระดับโลก หรือผู้ที่พัฒนาแอปฯ เป้าตัง แต่คณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนฯ ที่มี นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสธ. เป็นประธาน ตั้งใจจะพัฒนาแอปฯ ของตัวเองให้เป็นระบบใหม่มาช่วยเรื่องการจองและกระจายวัคซีน โดยจ้างบริษัทซึ่งไม่เคยรับงานระดับประเทศให้เป็นผู้พัฒนาระบบ ที่แปลกอีกข้อคือ ก.ดิจิทัลฯ ไม่ได้เข้ามาช่วยจัดการ การแก้ไขเรื่องนี้ เมื่อนายกฯ รวบอำนาจไว้ทุกอย่าง ก็ควรมาจาก ศบค.ที่เดียว ไม่ควรมีหลายแอปฯ ให้ยุ่งยาก และไม่ควรมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แต่เมื่อทุกอย่างเป็นการเมืองเรื่องจึงและตั้งแต่นั้นทางไปจนถึงปลายทาง และกลายเป็นภาระของทั้งของรพ. ต้องคอยตามวัคซีน เป็นภาระของประชาชนที่ต้องเปิดแอปฯ ทุกวันว่าจะถูกเลื่อนหรือไม่ ศบค.ควรเคลียร์เรื่องนี้ให้จบโดยเร็ว

2.ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์นำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก., ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, กท.ธุรกิจ, คมชัดลึก, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวไทย, จส.100, tnntailand, mthai, newtv, pptvhd36, topnews, thestandard, nationtv, สปริงนิวส์, sanook, kapook, amrintv, thaiPBS, thebangkokinsight, businessstoday, ประชาไท, 77kaoded, acnews, สำนักข่าวอิศรา)

-ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ เตรียมแถลงข่าว แนวทางการจัดสรรและนำเข้าวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" ร่วมกับ สธ. และ อย. ในวันที่ 28 พ.ค. เวลา 13.30-14.30 น.

-ศ.นพ. นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ชี้แจงว่า ประกาศนี้เป็นการประกาศตามภารกิจของราชวิทยาลัย ตามพ.ร.บ.จัดตั้งราชวิทยาลัย เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนรัฐบาลและสธ. โดยใช้ศักยภาพของราชวิทยาลัยในเรื่องวิชาการ วิจัย และการประสานงานติดต่อกับต่างประเทศ หากวัคซีนที่ไทยสามารถผลิตได้เองมีเพียงพอ ทางราชวิทยาลัยจะค่อยๆ ลดปริมาณวัคซีนตัวเลือกลง เช่นเดียวกับ ยา และเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่สามารถผลิตได้ในประเทศ ราชวิทยาลัยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในประเทศ โดยคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ประชาไท nationtv, workpointtoday, topnews, newtv, thebangkokinsight)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า ประกาศที่ออกมาต้องถาม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ แต่ถ้าเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองก็พร้อม ส่วนเรื่องวัคซีนซิโนฟาร์ม ได้รับรายงานจากเลขาธิการ อย. ว่ากำลังพิจารณา ถ้าเอกสารครบก็ต้องอนุมัติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, thebangkokinsight, topnews, innnews, nationtv.)

-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ระบุ ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์มีอำนาจตามกฎหมายที่จะออกประกาศได้ เพื่อที่จะนำเข้า วัคซีน ยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการออกประกาศดังกล่าวเพื่อที่จะมีอำนาจนำเข้าแต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่ทุกประการ เป็นการใช้อำนาจในช่วงวิกฤตสถานการณ์โควิด 19 เท่านั้น และใช้ช่วงที่วัคซีนขาดแคลน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่าเป็นข่าวดี ที่ซิโนฟาร์มของรัฐบาลจีนจะเข้ามาได้ โดยมีข้อมูลว่าสามารถกระตุ้นได้ทั้งสองระบบ คือ ภูมิคุ้มกันในน้ำเหลืองที่แม้จะไม่สูงเท่าวัคซีน mRNA แต่สามารถกระตุ้นระบบเซลล์ได้ ซึ่งระบบเซลล์จะยังคงอยู่นานกว่าภูมิคุ้มกันในน้ำเหลือง และจากการที่วัคซีนเชื้อตายมีส่วนประกอบของไวรัส จะทำให้ป้องกันไวรัสที่กลายพันธุ์ ทั้งสายพันธุ์แอฟริกัน อินเดียหรือสายพันธุ์อื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnntailand

-เพจ Drama-addict เปิดเผยข้อมูลวัคซีนซิโนฟาร์ม เป็นชนิดเชื้อตาย จากการทดลองเฟส 3 ที่ UAE และบาห์เรน พบมีประสิทธิภาพ 78.1% ในการป้องกันการป่วย และมีประสิทธิภาพ 100% ในการป้องกันไม่ให้ป่วยหนัก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. กล่าวถึง กรณีประกาศราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ว่า เป็นความด้อยประสิทธิภาพของพล.อ.ประยุทธ์ ที่ไม่สามารถบริหารจัดการเรื่องวัคซีนได้แม้จะมีอำนาจเบ็ดเสร็จ แต่ไม่มีความสามารถ

3.ตัวแทนซิโนฟาร์มอ้างติดต่อบริษัทไม่ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์(คมชัดลึก สปริงนิวส์)

-มีการเผยแพร่เอกสารหนังสือของ บ. แอคแคป แอสเซ็ทส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายวัคซีนซิโนฟาร์มในภูมิภาคเอเชีย อ้างว่า ซิโนฟาร์ม มีความพร้อมจัดส่งวัคซีน 20 ล้านโดส ได้ภายใน 2 สัปดาห์ แต่ไม่สามารถติดต่อบริษัทไทยได้ ไม่สามารถเข้าพบนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ได้ หลังทราบประกาศราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ เห็นว่า วัคซีนต้านโควิด-19 ยี่ห้อซิโนฟาร์ม 20 ล้านโดส ยังสามารถดำเนินการจัดส่งได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ในการจัดหาวัคซีนทางเลือกให้ได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอต่อความต้องการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ)

-นายกรกฎณ์ กิตติสิน ในฐานะ ผู้ประสานงานจาก TELLUS AGROTECH PTE. LTD. เป็นผู้ดำเนินการติดต่อและเสนอขายวัคซีนต้านโควิด-19 ยี่ห้อซิโนฟาร์ม ให้สัมภาษณ์ว่า เป็นเอกสารจริงที่ส่งถึง ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ภายหลังทราบข่าวว่า ราชวิทยาลัยได้ประกาศยกระดับ ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ยื่นเรื่องอย่างเป็นทางการ เพราะต้องการทำหน้าที่ประสานงานให้ผู้ผลิตเข้าไปคุยเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัท วัตถุประสงค์ที่ทำหนังสือไปถึงราชวิทยาลัยคือ หากสนใจจะเข้าไปนำเสนอ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก มติชน ผู้จัดการ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100 สำนักข่าวอิศรา 77kaoded thebangkokinsight voicetv. pptvhd36)

-ศ.นพ. นิธิ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุ ไม่เคยเห็นหนังสือบริษัทอ้างเป็นตัวแทนนำเข้า 'ซิโนฟาร์ม' มีคนอ้างเป็นตัวแทนวัคซีนมากกว่า 10 กลุ่ม ขอเรียนให้ทราบว่า การเป็นตัวแทนในการนำยาหรือวัคซีน ต้องได้รับ dossier จากบริษัทเจ้าของเพื่อมาใช้ขออนุญาตจากอย. บริษัทผู้ผลิตวัคซีนโควิดขณะนี้จะติดต่อกับรัฐบาลหรือตัวแทนรัฐบาลเท่านั้น เป็นเหมือนกันทั่วโลกเพราะใช้ในภาวะฉุกเฉิน จะไม่ติดต่อกับเอกชนเป็นรายๆ รัฐบาล หรือ

ประเด็นข่าว

หน่วยงานรัฐบาลเมื่อติดต่อแล้วจึงมอบหมายให้บริษัทที่ทำโลจิสติกส์เรื่องการขนส่งและเก็บวัคซีนที่มีมาตรฐานเฉพาะเป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนและ ทำการขนส่งแทนรัฐ และ บริษัทหรือกลุ่มตัวแทนใดที่เป็นตัวแทนหรือวัคซีนเป็นล้านๆ โดส โดยไม่มี dossier ที่ต้นทางจัดให้ จึงไม่ใช่ตัวแทนที่สมบูรณ์

-ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก.งพาณิชย์ ระบุว่า บริษัท แอคแคป แอสเซ็ทส์ จำกัด พบจดทะเบียนประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทุนจดทะเบียน 5 ล้าน หนึ่งในกรรมการบริษัทเป็นลูกชายหมอมือเชี่ยวชาญด้านหัวใจและหลอดเลือด และเจ้าของค่ายผลิตซีรึส

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบของ ออย. บริษัทดังกล่าวไม่เคยมีประวัติการนำเข้ายา หรือขอรับการขึ้นทะเบียนกับ ออย. แต่อย่างใด ทั้งนี้ วัคซีนซิโนฟาร์ม มีบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด ได้ขอขึ้นทะเบียนกับ ออย. ไว้ก่อนแล้ว และอยู่ระหว่างการประเมินคำขอ นอกจากนี้ บริษัทดังกล่าวไม่เคยติดต่อเพื่อขอเข้าพบตัวแทนรัฐบาลแต่อย่างใด อีกทั้งการเจรจาติดต่อเรื่องการนำเข้าวัคซีนสามารถติดต่อผ่านทางองค์การเภสัชกรรม หรือ ออย.ได้ ไม่มีความจำเป็นต้องพบนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีตามที่อ้าง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ) เว็บไซต์(แนวหน้า ฐานเศรษฐกิจ สำนักข่าวไทย)

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ผู้แทนบริษัทวัคซีนซิโนฟาร์มที่ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์มกับ ออย.คือ บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด โดย ออย.จะประชุมเพื่อพิจารณาในวันที่ 28 พ.ค. หากได้รับการขึ้นทะเบียน บริษัทที่ยื่นขอจดทะเบียนก็จะเป็นผู้นำเข้า

4. การกระจายวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ มติชน ผู้จัดการ)

-ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน เรียกร้องไปยังศบค. ให้กระจายวัคซีนอย่างเหมาะสม ให้ทบทุนรูปแบบการลงทะเบียนใหม่ และจัดการวัคซีนใหม่ เพื่อให้ทั่วถึงคนไทยทุกคน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์ มติชน)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ.กล่าวว่า สำหรับการกระจายวัคซีน เริ่มจากนายฯ กำหนดกรอบใหญ่ให้นำวัคซีนที่มีอยู่ตามประมาณการ มาหารจำนวนจังหวัด เทียบอัตราส่วนประชากรแต่ละจังหวัด แล้วให้นำเรื่องการระบาด เรื่องเศรษฐกิจ ความจำเป็นเร่งด่วน จะมีการประชุมคณะทำงานใน ศบค. และกำหนดจำนวนวัคซีนที่จะส่งมอบไปแต่ละจังหวัด แต่ละหน่วยงาน แต่ละองค์กร โดยกรมควบคุมโรคจะส่งให้ตามที่แจ้งมา

5.การส่งมอบวัคซีนแอสตราเซนเนกา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ข่าวสด อินโฟเควสท์ newtv.จส.100 ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สธ. เผย มั่นใจแอสตราเซนเนกาจะจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตในประเทศไทย โดยบ.สยามไบโอไซเอนซ์ จก. ให้กับรัฐบาลได้ตามกำหนดในเดือน มิ.ย.64 โดยขอให้ส่งให้มากที่สุด อาจจะไม่ได้อีกเป็นล็อต เพราะเป็นลักษณะการผลิตไปส่งมอบไปเรื่อยๆ ตามปริมาณที่ผลิตได้ในแต่ละวัน

6. การรับรองวัคซีนซิโนแวค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สปริงนิวส์ nationtv)

- WHO เลื่อนรับรอง วัคซีนซิโนแวค เนื่องจากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และยังขอข้อมูลด้านการกระบวนการผลิต แม้จะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้ว แต่การจะอนุมัติให้การรับรองคงต้องรอ อย่างเร็วที่สุด เดือน มิ.ย.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (บางกอกทูเดย์)

-เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ออกแถลงการณ์ยืนยัน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม กับการสั่งซื้อวัคซีน Sinovac ของรัฐบาล เข้ามาในประเทศไทย การจัดซื้อเป็นแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลเท่านั้น โดยซีพี ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น บ.ซิโนแวค 15% ตามที่เป็นข่าว หากพบว่า ยังมีเจตนา นำข้อมูลไปบิดเบือน และ สร้างความเสียหาย ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด จะต้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

7.ประสิทธิภาพวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ เดลินิวส์) เว็บไซต์ (tnnthailand)

-ผลการศึกษาของศิริราช ตรงกับจุฬาฯ ยืนยันว่า วัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม และ แอสตราเซนเนกา 1 เข็ม สร้างภูมิคุ้มกันสูงเทียบเท่าผู้ที่หายป่วยจากโควิด ดังนั้น จึงช่วยยืนยันเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่รับวัคซีน AstraZeneca ไปแล้ว 1 เข็ม สามารถที่จะฉีดเข็มสองห่างออกไป 12-16 สัปดาห์ได้ โดยที่มีภูมิคุ้มกันสูงพอที่จะป้องกันโรค และยังทำให้มีวัคซีนเกลี่ยไปฉีดให้กับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนเพิ่มมากขึ้นด้วย

8.ร้องเยียวยาแคมป์คนงาน/ตลาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ผู้จัดการ คมชัดลึก มติชน แนวหน้า สยามรัฐ โพสต์ทูเดย์ ,topnews mcot)

-นายชูวิทย์ จันทรส เลขาธิการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพประชาชน นำประชาชนในชุมชนกรุงเทพฯ บริเวณใกล้แคมป์คนงานก่อสร้าง ยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอให้จัดการตลาดและแคมป์คนงานใกล้ชุมชน ขอให้ ศบค.เร่งตรวจเชิงรุกกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้างในตลาด และจัดหาวัคซีนให้กับกลุ่มคนเหล่านั้น รวมถึงถึงพิจารณามาตรการเยียวยาแก่พ่อค้าแม่ค้า ที่ถูกสั่งปิดตลาด

9.ลักษณะปอดอักเสบของผู้ป่วยระลอกสาม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน ข่าวสด คมชัดลึก สำนักข่าวไทย)

- รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เผย การระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 พบว่า เชื้อไวรัสทำให้เกิดความผิดปกติต่อหลอดเลือดทั้งเล็กและใหญ่ ทั้งการทำลายโดยตรงและโดยกระบวนการทางอ้อม

10. การรักษาผู้ป่วยโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

-นายไพศาล พิษมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กว่า มีการพูดถึงแต่เรื่องวัคซีน แต่ไม่เคยสนใจให้ความสำคัญในการรักษา โดยผ่านมา 17 เดือน แล้วไม่ได้ประชาชนว่า ใช้จ่ายอะไรรักษาตามอาการได้เร็วที่สุด จึงทำให้ผู้ป่วยระหว่างรักษาสะสมขึ้นไปกว่า 40,000 คน แล้วระบบสาธารณสุข กำลังจะรองรับไม่ได้แล้ว ต่อไปอาจจะตายกันวันละ 100 คนก็ได้ นี่ ต้องมาร่วมกันเรียกร้องให้เน้นการรักษาให้หายป่วยโดยเร็วที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์)

-นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกณ. บมจ.ปตท. เผยว่า ปลายเดือน มิ.ย. บริษัทลูกในเครือบริษัท อินโนบิก (เอเชีย) ได้ร่วมทุนกับบริษัท โลตัส ฟามาซูติคอล บริษัทยาแห่งไต้หวัน เตรียมนำเข้า ยาแรมเดซิเวียร์ สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยโควิดที่มีอาการรุนแรง จำนวน 2,000 ขวด เพื่อบริจาคให้รัฐบาลไทยไปบริหารจัดการ ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิต

11.สถานการณ์การแพร่ระบาดในคลัสเตอร์ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก ข่าวสด ผู้จัดการ บ้านเมือง แนวหน้า สยามรัฐ โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ สปริงนิวส์ thaiPBS thebangkokinsight nationtv.pptvhd36 tnnthailand amarintv.innnews newtv. sanook pptvhd36 จส.100 ศูนย์ข่าวแปซิฟิก สำนักข่าวอิศรา 77kaoded ch7)

-**กทม.** โฆษก ศบค. กล่าวว่า กทม.มี 41 คลัสเตอร์ ซึ่งคลัสเตอร์เฝ้าระวังสูงสุด มี 13 เขต ส่วนคลัสเตอร์ใหม่ เป็นโรงงานเย็บผ้า เขตทุ่งครุ

-**จ.เพชรบุรี** ทหารเร่งขนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ จากคลัสเตอร์ แคลคอมพ์ เข้ารักษาตัวที่ รพ.สนาม หลังตัวเลขติดเชื้อรายวันยังสูง ติดเชื้อสะสม 2,845 คน **จ.ศรีสะเกษ** พบนักเรียน ร.ร.บ้านตุม ติดเชื้อ 6 คน และครู 1 คน สังกักตัวครูที่มีความเสี่ยง 13 คน คัดติจากร้านขายของชำในหมู่บ้าน **จ.เชียงราย** พบคลัสเตอร์ใหม่เป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวในโกดังกระเทียม เขตบ้านเหมืองใต้ ม.1 ตำบลแม่สาย และ กลุ่มแรงงานต่างด้าวในโกดังสินค้า เขตบ้านเหมืองแดง ม.2 ตำบลแม่สาย มีผู้ติดเชื้อไม่น้อยกว่า 37 คน **จ.ตาก** ติดเชื้อเพิ่ม 30 คน ในจำนวนนี้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยก่อนหน้าในบ้านผาผึ้ง อ.วังเจ้า 29 คน และพบที่ อ.แม่สอด 1 คน มีประวัติไปเยี่ยมแม่ที่บ้านผาผึ้งเช่นกัน ล่าสุด อ.วังเจ้า มีผู้ติดเชื้อสะสม 141 คน **จ.นครศรีธรรมราช** แจ้งผู้เดินทางด้วยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL784 (ดอนเมือง-นครศรีฯ) วันที่ 21 พ.ค.64 เวลา 12.45 -13.50 น. สังเกตอาการ 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อเลขที่ 20B **จ.สงขลา** พบติดเชื้อรายใหม่ 31 ราย คลัสเตอร์ใหม่งานศพเมืองสงขลา ติดเชื้อโควิด 5 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 27 ราย **จ.บุรีรัมย์** พบคลัสเตอร์ร้านกาแฟติดโควิด 18 ราย **จ.สุราษฎร์ธานี** เผยคลัสเตอร์โรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง อ.ดอนสัก ติดเชื้อเพิ่มอีก 13 ราย รวมติดเชื้อแล้ว 65 ราย **จ.นนทบุรี** พบผู้ป่วยเพิ่ม 90 ราย ติดจากแคมป์คนงาน-ตลาด-ครอบครัว และตรวจคัดกรองเชิงรุก ผู้ประกอบการร้านค้าในห้างพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน 450 คน หลังพบมีผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง 8 ราย **ด่านอรัญประเทศ** ตรวจจับคนไทยกลับจากสถานกักกันฝั่งพอยเบต กัมพูชา 84 คน กัมพูชาแจ้งว่า มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เดินทางมาด้วย 20 คน **จ.สมุทรปราการ** พบคลัสเตอร์ใหม่โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ พบติดเชื้อแล้ว 116 ราย

- อธิบดีกรมราชทัณฑ์ รายงานมีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ 1,228 ราย รักษาหายแล้ว 2,054 ราย ยังติดเชื้ออยู่ 16,319 ราย จาก 14 เรือนจำ พร้อมชี้แจงมาตรการคัดกรองเชื้อ ก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขัง เตรียมพิจารณาพักโทษ กรณีพิเศษ

-ทำเนียบฯ มีเจ้าหน้าที่หญิงปฏิบัติหน้าที่แลกบัตร์ ในตึกบัญชาการ 1 ติดเชื้อโควิด-19 ไม่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานใกล้ชิดไปกักตัวทั้งหมดแล้ว

-รถไฟฟ้า MRT พนักงานแม่บ้าน สถานีสีลม ติดโควิดอีก 1 คน เหตุสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า

12. เสียชีวิตหลังกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)

- น.ส.สมศรี ลิ้มวินัย อายุ 57 ปี ชาวต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เสียชีวิต ภายในห้องพัก เคยไปกักตัวที่รพ.สนามประจำอำเภอบางคล้า 14 วัน ก่อนจะมาพักที่ห้องและไม่ได้ออกไปไหน มีโรคประจำตัวหลายโรค ทั้งความดัน เบาหวาน โรคหัวใจ ขณะที่จนท.ตำรวจ หมอและสาธารณสุขต่างสงสัยในประเด็น ว่า ผู้ตายไปกักตัว 3 วันหรือ 14 วัน

13. อ้างได้ฉีดไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด sanook nationtv.)

-สาวโพสต์ผ่านไอจีส่วนตัว ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อไฟเซอร์ พร้อมอธิบายขั้นตอนแบบละเอียด แต่สุดท้ายออกมา โพสต์ขอโทษว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เผยว่า ตนเองฉีดวัคซีนซิโนแวค

14. สาเหตุวัคซีนโควิดก่อภูมิแพ้เลือดอุดตัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ tnnthailand nationtv.)

-นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ค้นพบว่า สาเหตุที่วัคซีนของแอสตราเซนเนกา และวัคซีนของ J&J ก่อให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน เป็นเพราะ เป็นวัคซีนประเภท Adenovirus Vector ถูกใช้เป็นตัวนำส่งสารพันธุกรรม ทำหน้าที่เป็นพาหะนำสารพันธุกรรม ซึ่งเป็นโปรตีนที่ไวรัสโควิด-19 ใช้เป็นช่องทางเข้าสู่ร่างกายและเกาะติดกับเซลล์ร่างกายของเรา เมื่อวัคซีนถูกฉีดเข้าสู่ร่างกายและร่างกายตรวจจับโปรตีนชนิดนี้ได้ ก็จะสร้างแอนติบอดี ต่อต้านไวรัสชนิดนี้ หลังจากวัคซีนถูกส่งเข้าไปในนิวเคลียสแล้ว สไปค์โปรตีนส่วนหนึ่งจะแตกออก และส่งผลให้โปรตีนเหล่านั้นเกิดการกลายพันธุ์ จากนั้นโปรตีนดังกล่าวก็จะเข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อให้เกิดภาวะหลอดเลือดดำในสมองอุดตัน ซึ่งพบในประชากรทั่วไปราว 5 คน จากจำนวน 1 ล้านคน ต้องแก้ไขด้วยการนำวัคซีนไปปรับแต่งสารพันธุกรรม เพื่อที่สไปค์โปรตีนจะไม่สามารถแตกตัวเมื่อเข้าสู่เซลล์ร่างกาย ซึ่งบริษัท J&J ได้ติดต่อมาที่ห้องทดลอง เพื่อทำการปรับปรุงวัคซีน แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากบ.แอสตราเซนเนกา

15. การจัดหาวัคซีนทางเลือก**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์)

-นพ.บุญ วนาสิน คณะกรรมการจัดหาวัคซีนทางเลือก ให้สัมภาษณ์ว่า วัคซีนทางเลือกของ รพ.เอกชน ขณะนี้สนใจโมเดอร์นาไว้เป็นอันดับต้นๆ โดยได้รับคำชี้แจงจาก นายกสมภาคโรงพยาบาลเอกชนว่า กำลังได้ข้อสรุปเกี่ยวกับราคาของวัคซีนทางเลือกแต่ละชนิด โดยจะแถลงใหญ่ร่วมกับองค์การเภสัชกรรมในสัปดาห์หน้า

16. สลดโควิดคร่า 3 ศพ**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ)

-มีผู้ส่งข้อความที่มีผู้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ “Fon Tbsb” ระบุว่า มีครอบครัวนำที่สนิท เสียชีวิตถึง 3 คน โดยมีสมาชิกครอบครัว 4 คน เพียงไม่ถึง 1 เดือน พ่อ แม่ ลูกชาย เสียชีวิต เหลือลูกสาวคนเดียวที่รักษาหาย แต่ยังมีอาการเหนื่อย ต้องหายใจผ่านเครื่องออกซิเจน ในฐานะญาติได้รับอนุญาตให้เผยแพร่เพื่อเป็นอุทาหรณ์ โดยลูกชายได้รับเชื้อโควิด-19 ต้นเดือน เม.ย.หลังไปรับประทานอาหารกับเพื่อน วันที่ 12 เม.ย.มีไข้ต่ำ วันที่ 15 เม.ย. ไปรพ.เอกชนแห่งหนึ่ง แต่แพทย์ไม่ได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ ระบุเป็นเพียงไข้หวัด วันที่ 18 เม.ย.กลับไป รพ.เดิมเพราะมีอาการเหนื่อย ขอให้หมอตรวจโควิด-19 บอกว่าสิทธิประกันสังคมไม่ครอบคลุม ใช้สิทธิประกันชีวิตตรวจและแอดมิท ได้รับแจ้งผลว่าติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 23 เม.ย.อาการทรุดหนักพยายามประสานทุก รพ. ขอส่งต่อ รวมถึงโทร.สายด่วนของรัฐ ไม่สามารถติดต่อรพ.ได้ จนเสียชีวิต ทั้งนี้ วันที่ 15 พ.ค.แม่เสียชีวิตจากโควิด-19 วันที่ 21 พ.ค.พ่อก็เสียชีวิตตาม ญาติเห็นว่า หากลูกชายได้รับการตรวจโควิด-19 อย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. หรือได้รับการรักษาเร็วกว่านี้ พ่อและแม่อาจเสียชีวิต

17.แรงงานไวย รพ.สนามร้อน**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ)

-แรงงานชาวเมียนมา กว่า 500 ที่อยู่ในรพ.สนาม ที่โรงงานแคลคอมพ์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ออกมาไวยวาย แสดงความไม่พอใจ หลังไฟดับ ทำให้อากาศร้อน เรียกร้องต้องการจะไปอยู่รพ. จึงเกิดความวุ่นวาย ทำให้แพทย์และพยาบาลที่ดูแลต้องย้ายออกไปอีกอาคารหนึ่งเพื่อความปลอดภัย ต่อมาจนท.ตำรวจ พร้อมชุดพีพีอี เข้ามาตรวจสอบดูแล แต่ปัญหาอุปสรรค คือ ไม่สามารถสื่อสารและชี้แจงให้แรงงานกลุ่มที่ไม่พอใจ เข้าใจได้ จึงจัดส่งกำลังเข้าไปควบคุมความสงบ

มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ เดลินิวส์)

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 48,345,200 บาท ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์)

- นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค.แถลงตอนหนึ่งว่า ขอความเข้าใจจากพี่น้องประชาชน เนื่องจากมีชุดข้อมูลจำนวนมากเข้ามาในที่ประชุม ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งที่จะรู้ข้อมูลได้ทั้งหมด แต่เราจะต้องเรียนรู้ร่วมกัน ตนเองพยายามทำทุกวิถีทางที่จะได้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นมาบอกกล่าวและแจ้งให้ทราบก่อน เช่น การได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน การกระจายแผนวัคซีนต่างๆ ซึ่งเป็นความทุ่มเทของทุกส่วน งานต่างๆ ที่เข้ามา มีคนอยู่เบื้องหลังมากมาย เราต้องให้เครดิตกับคนที่ทำงานหนักเหล่านั้นทุกคน ทุกคนมีความสำคัญทั้งหมด ซึ่งผอ.ศบค. ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้ และขอฝากในการให้กำลังใจกับทุกคน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน thailandplus thaigov)

- รมว.สธ. รับมอบรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุล ออกแบบโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2 คัน สนับสนุนการตรวจหาเชื้อเชิงรุกในพื้นที่นครปฐมและชลบุรี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (amarintv)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับตัวอย่างวัคซีนแอสตราเซนเนกา รุ่นที่มีการผลิตในประเทศไทย โดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำนวน 9 ล็อตการผลิตเข้ามาตรวจสอบคุณภาพ ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบผ่านการรับรองไปแล้ว 9 ล็อต มีทั้งรุ่นการทดลอง และรุ่นการผลิตใช้จริงในคน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา ก็ได้มีการส่งตัวอย่างวัคซีนแอสตราเซนเนกา อีก 5 ล็อตการผลิต เข้ามาตรวจสอบคุณภาพเพิ่มเติม โดยจะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 3 วัน ซึ่ง 9 ล็อตการผลิตที่ตรวจแล้วเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไร และอีก 5 ล็อตที่กำลังตรวจ หากผ่านการรับรองทุกล็อต ก็น่าจะได้หลายล้านโดส อย่างไรก็ตาม เรื่องกำหนดส่งไม่ทราบ แต่ทราบว่าเป็นบริษัทแอสตราเซนเนกา ยืนยันว่าจัดส่งให้ล็อตแรกตามแผนเดือนมิ.ย.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมร่วมกับ 4 ค่ายโทรศัพท์มือถือให้บริการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ ทุกเครือข่ายมีคนลงทะเบียนจองเต็มโควตา โดยจะให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. ถึงเดือน ส.ค. โควตาเดือนละ 150,000 คน รวม 3 เดือน ประมาณ 450,000 คน ทั้งนี้ แม้ว่าแต่ละคนจะจองสิทธิทุกค่ายมือถือที่เป็นการจองซ้ำซ้อน จองหลายคิวก็ไม่เป็นไร เพราะในที่สุดคนต้องเลือกมาฉีดในวันที่เร็วที่สุด เมื่อฉีดแล้วจะถูกบันทึกไว้ในระบบหมอพร้อม พอถึงคิวที่จองไว้ลำดับที่สองก็จะฉีดไม่ได้ เพราะระบบจะแจ้งว่าได้รับวัคซีนแล้ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ จะทำให้วัคซีนที่เตรียมไว้ในวันนั้นมีคนมาฉีดไม่ครบ เช่นเตรียมไว้ 10,000 โดส อาจมีคนมาฉีดเพียง 9,000 โดส ปัญหาในช่วงการฉีดสัปดาห์แรกๆจะยังไม่เกิดและกรมจะหารือกับค่ายมือถือโดยเร็วเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก thaiPBS Chiangmainews)

- กรมอนามัย เผยผลสำรวจของอนามัยโพล พบพ่อแม่ ผู้ปกครองยังกังวลต่อสถานการณ์ โควิด-19 ต่อการเปิดเรียนช่วงเดือนมิถุนายนถึงร้อยละ 95.6 ย้ำพื้นที่สีแดงเข้มเน้นจัดการเรียนการสอน 4 แบบ พร้อมขอความร่วมมือครู นักเรียน ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์)

- กรมมีมติอนุมัติกรอบวงเงิน 311,650,300 บาท ให้กรมราชทัณฑ์ เป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจำ และทัณฑสถานทั่วประเทศ

- ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยยอดรวมผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในนิคมฯทั้งหมด 44 แห่ง ใน 14 จังหวัดทั่วประเทศ มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมรวม 948 ราย ขณะนี้ มีโรงงานที่แรงงานติดโควิด-19 เป็นจำนวนมากจนต้องปิดชั่วคราวไปแล้ว 3 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีบางโรงงานที่มีผู้ติดเชื้อน้อย 1 แห่ง ก็ปิดสายการผลิตบางส่วน รวมทั้งยังมีรถตรวจโควิด-19 พระราชทาน เข้ามาตรวจเชิงรุกในนิคมฯ ในโรงงานที่มีความเสี่ยงสูง 8-9 แห่ง

- ศธ.สรุปบัญชีรายชื่อและจำนวนข้าราชการและบุคลากรส่วนกลางที่ปฏิบัติงานภายใน ศธ. ที่จะรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่ามีจำนวน 3,923 คน โดยได้จัดส่งรายชื่อดังกล่าวไปยังกรมควบคุมโรค เพื่อจัดส่งวัคซีนมาไปโรงพยาบาลครู เพื่อฉีดให้แก่บุคลากร ศธ.ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า สยามรัฐ สำนักข่าวไทย ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ ch7 sanook newtv.innnews amarintv. topnews,)

- กมธ.สธ. ขอบคุณนายภา หนูนุช ใช้ฟ้าทะลายโจร ควบคุม ฟาวีพิราเวียร์ กมธ.สธ. ทหารเรือยอดสมุนไพรรักษา ฝ่าวิกฤติ พร้อมฝากปชช. ใช้ฟ้าทะลายโจร ในปริมาณที่เหมาะสมตามคำแนะนำของแพทย์

- จุฬาราชมนตรี วินิจฉัย ขวามุสลิมไทย ฉีดวัคซีนโควิดได้ ไม่ผิดหลักศาสนาอิสลาม

- นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกมธ.สธ. วุฒิสภา โพสต์ block ส่วนตัว วิเคราะห์จำนวนผู้ติดเชื้อที่มีอาการ ทั้งอาการเล็กน้อยต้องเข้าดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม มีอาการหนักและหนักมากจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ตลอดจนจำนวนผู้เสียชีวิต โดยใช้ข้อมูลเปรียบเทียบ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 กับวันที่ 27 เมษายน 2564 จะเห็นแนวโน้มที่มีการเพิ่มขึ้นในเดือนที่สองชัดเจน

- นายสัตวแพทย์จิตรกมล ธนศักดิ์ อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำวิจัยศึกษาคุณสมบัติทางยาจากเลือด "ตัวเงินตัวทอง" เบื้องต้นพบว่า มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ตลอดจนเชื้อแบคทีเรียบางชนิด รวมถึงอาจต่อยอดเพื่อศึกษาการยับยั้งเชื้อไวรัส ซึ่งรวมถึง COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ หากบรรลุผลตามเป้าหมายก็จะเป็นรายแรกของโลก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน เดลินิวส์ ผู้จัดการ บ้านเมือง กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ ฐานเศรษฐกิจ บางกอกทูเดย์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100)

- รวม.คมนาคม เผย 4 วัน ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อแล้ว 2.8หมื่นคน ล้นปิดจ๊อบเข็มแรก 1.3 กว่าแสนคน กลางเดือน มิ.ย.นี้ ก่อนลุยฉีดเข็มสองต่อ พร้อมเชิญชวนระบบขนส่งสาธารณะมาใช้บริการต่อเนื่อง

- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า ภายหลังจากเปิดให้บริการประชาชนชาวกรุงเทพฯ จอมรับบริการวัคซีนวันแรกผ่านโครงการ "ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย SAFE BANGKOK" 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ เว็บไซต์ไทยร่วมใจต่อหมอ แอปพลิเคชันเป่าตัง และร้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการ มีผู้สนใจจองการฉีดวัคซีนมากกว่า 1.2 ล้านคน

- จำนวน ลูกค้ายกทะเบียนรับวัคซีนผ่านเครือข่ายมือถือทั้ง 4 ค่าย เป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยใช้เวลาราว 2 ชั่วโมง ที่เปิดให้จองรับฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ 430,000 ราย จนครบตามจำนวนโควตาของกระทรวงสาธารณสุข

- สสจ.นนทบุรี เปิดผลตรวจเชิงรุก 38,443 ราย ติดโควิด 2,749 ราย อำเภอเมือง ตรวจสอบเชื้อมากที่สุด 2,654 ราย ร้อยละ 11 ของจำนวนที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงที่พบเชื้อสูงสุด คือ เรือนจำ พบร้อยละ 20 ตลาดร้อยละ 4 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวในสถานที่กักตัว (LQ) ร้อยละ 1.67 พบติดเชื้อรวมทั้ง 6 อำเภอ จำนวน 2,749 ราย ทั้งนี้ทางจังหวัดนนทบุรี จะได้ทำการลงตรวจคัดกรองเชิงรุก ในสถานที่เสี่ยงต่างๆ เพิ่มเติมต่อไป

- สสจ.เชียงราย ประกาศเลื่อนนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่มีคิวรับบริการวัคซีน ระหว่าง 27 พ.ค.64 - 3 มิ.ย.64 จากโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงรายทุกแห่ง คาดว่า วัคซีนจะได้รับการจัดสรรให้อีก 1 สัปดาห์ และมีการแจ้งวัน เวลา ให้คนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนอีกครั้ง

- นครราชสีมา เตรียมแจกrisแบนด์ให้ประชาชนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ขณะที่วัคซีนซิโนแวคใกล้หมดพอดีถึงวันเสาร์ที่ 29 พ.ค. ไม่มีสนับสนุนให้ต่อเนื่อง รพ.มหาสารคามต้องหยุดฉีด จนกว่าจะได้วัคซีนมาเพิ่ม

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวหุ้น คอลัมน์ พาราสาвањеถึ

- เรื่องแอปฯหมอมพร้อม ดูเหมือนจะไม่พร้อม ที่ออกมายืนยันใช้คำว่า “ชะลอ” เพื่อรองรับแอปฯใหม่ที่จะเข้ามาเสริมเรื่องลงทะเบียน ยืนยันไม่มีคำว่า “ยกเลิก” ขอให้ช่วยกันสื่อสารเชิงบวก นอกจากนี้ตามที่ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกรัฐบาล ยืนยันว่าประชาชนที่ลงทะเบียนหมอมพร้อมและได้รับการยืนยันวัน เวลา สถานที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถรับการฉีดวัคซีนได้ตามกำหนดเวลานัดเดิมได้ทั้งหมด ซึ่งมีคำถามตามมาว่า ที่จะได้ฉีดตามเดิม นั้นเป็นวัคซีนของแอสตราเซนเนกาตามแผนเดิมหรือเปลี่ยนเป็นวัคซีนซิโนแวค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.บางกอกทูเดย์ คอลัมน์ ปลายซอย17

- ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องวัคซีนโควิดมากขึ้น ผู้ลงทะเบียนด้วยความสมัครใจ ส่วนใหญ่ไม่เกี่ยงว่าจะเป็ยี่ห้อไหน ขอให้ฉีดโดยไว แต่ปัญหาอยู่ที่ความล่าช้าของวัคซีนแอสตราเซนเนกาที่รัฐบาลจัดหา ส่วนผู้ที่ไม่เชื่อมั่นในวัคซีนที่รัฐจัดหา ก็ยินดีเสียเงินเองเพื่อรอวัคซีนทางเลือกกับ รพ.เอกชน แต่ก็

ประเด็นข่าว

เจอปัญหาในการสั่งซื้อผ่านรัฐบาล กว่าจะเข้ามาคาดว่าจะเดือน ก.ย. คนที่โชคดีได้รับวัคซีนแล้วขอให้อย่าชะล่าใจว่าจะปลอดภัยไม่ติดเชื้อ ส่วนคนที่ยังไม่ได้ฉีดเพราะไม่ได้ลงทะเบียน ไม่ได้จองคิว หรือยังไม่ถึงกำหนดฉีด หรือถูกเลื่อน ขอแนะนำให้หาฟ้าทะลายโจรมากินเสริมภูมิคุ้มกันไปพลางๆ ก่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์บทความพิเศษ)

-สถานการณ์วัคซีนฉายภาพชัดเจนถึงความขัดแย้งภายในของรัฐบาล อำนาจในการบริหารจัดการตัดสินใจอยู่ในมือผอ.ศบค. ทั้งวอลท์อินถูกปิดปฏิเสธเป็นออนไลน์ ชะลอหมอพร้อม กำหนดแผนฉีดวัคซีนมาจากศบค.เท่านั้น น้ำเสียงของนายอนุทินแม้จะยอมรับในฐานะคนปฏิบัติ แต่ก็ไม่ได้สดชื่นแจ่มใส ต้องเคารพต่อมติศบค. การดำรงอยู่ของนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยจึงละเอียดอ่อน ซึ่งเป็นชี้ตายทางการเมืองบนฐานพรรคร่วมรัฐบาล ที่รอคือจังหวะและเวลาอันเหมาะสมเท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)

-การเมืองเข้ามานำการสาธารณสุข บริหารจัดการวัคซีนจนเครื่องรวน อย่างที่รมช.สธ. ยอมรับตรงๆ มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวหุ้น คอลัมน์ชี้พายุ ทะลุฟ้า)

- เรายังจมปลักกับวัคซีนหลักที่เลือกแอสตราเซนเนกา ทั้งนี้ ในโลกนี้ยังมีวัคซีนที่อื่นๆ และมีข้อตำหนิน้อยกว่า คือ ไฟเซอร์ โมเดอร์นา จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน สปุตนิค V รัฐบาลไทยตัดสินใจเลือกแบบผิดพลาดผิดตัวไปหมด แม้จะยอมรับวัคซีนตัวรอง แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนำมาฉีดให้ประชาชนหากหน่วยงานรัฐไม่เป็นผู้นำเข้ามา ติดขัดใหญ่อยู่ที่การขึ้นทะเบียนอย. และองค์การเภสัชกรรม นอกจากนี้ยังยุบแอมพอมพร้อม บอกให้ไปจองวัคซีนท้องถิ่น วัคซีนแอสตราฯ ก็มาไม่ตามนัด บริหารงานมั่วซั่ว เห็นประชาชนเป็นผักปลา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด (คอลัมน์ ทั้งหมดเข้ามา)

-ปัญหาการบริหารจัดการของรัฐบาล ทั้งกรณี ชะลอลงทะเบียนหมอพร้อม ปฏิเสธระบบวอลท์อินเป็นออนไลน์แทน ส.ส.พรรคแกนนำ เปิดแถลงจัดระบบกระจายวัคซีนใหม่ รพ.หลายแห่งเลื่อนการฉีดวัคซีนแอสตราฯเข็มสอง สธ.อ้างเลื่อนออกไป 16 สัปดาห์จะมีผลดีภูมิคุ้มกันมากกว่า รวมทั้งนายกาฯ ได้รับฉีดวัคซีนแอสตราฯทั้งที่อายุเกิน 60 ปี ขณะที่คนอื่นซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกันต้องเลื่อนออกไป เหล่านี้ล้วนสะท้อนปัญหาและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของรัฐบาล

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ปลดล็อกกระท่อม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) (ข่าวสด)

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2564 โดยมีใจความว่า ปัจจุบันพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แต่ในหลายประเทศมีได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ประกอบกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 และพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1972 มีได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ดังนั้นการยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือมีผลตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค.2564 เป็นต้นไป

-นายสมศักดิ์ เทพสุทินนายสมศักดิ์ รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า ขั้นตอนจากนี้ คือการเร่งจัดทำร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. ... ที่จะออกมาบังคับใช้เพื่อกำกัควบคุมการใช้พืชกระท่อมในทางที่ผิด ภายหลังจากยาเสพติดให้โทษ ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และได้ขอให้กระทรวงยุติธรรมแจ้งยืนยันไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และนำเข้า ครม.อีกครั้ง โดยได้ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อเตรียมออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้ยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดประเภท 5 มีผลในวันที่ 24 ส.ค.64 พร้อมสั่งการให้ เลขาธิการ ป.ป.ส. เร่งสำรวจจำนวนผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดี ยาเสพติดให้โทษ ในชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ หรือพิจารณาคดีในชั้นศาล รวมถึงที่ถูกคุมขังในเรือนจำ ซึ่งทั้งหมดจะได้รับการปล่อยตัว ยกเลิกการดำเนินคดีทั้งหมด เป็นผลจาก พ.ร.บ.ฉบับนี้

จิตอาสาสู้โควิด

สื่อที่นำเสนอ: นสพ. (มติชน)

-ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เยาวชน TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีโอกาสร่วมเป็นจิตอาสา ในการส่งมอบชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้ง เยาวชน TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ร่วมกับสสจ.เชียงใหม่ ร่วมกันผลิตคลิปลง VDO และภาพนิ่ง เพื่อใช้เป็นสื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19